

3 ชาติต้าน 'ปากีสถาน-อินเดีย'

อุดหนุนน้ำตาลส่งออก 3

กรุงเทพธุรกิจ ● ประเทศผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของโลกรวมทั้ง ไทย บราซิล และ ออสเตรเลีย เรียกร้องให้ยุติการอุดหนุนน้ำตาลส่งออกจากปากีสถานและอินเดีย หลังจากแสดงความวิตกกังวลว่า การให้เงินอุดหนุนอุตสาหกรรมน้ำตาลของสองประเทศอาจจะทำให้เกิดปัญหาผลผลิตล้นเกินและสุดท้ายจะทำให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่ปัจจุบันอยู่ในช่วงขาลงอยู่แล้วตกต่ำกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ปลูกอ้อยและผู้ผลิตน้ำตาลในประเทศผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่

นายสิริวัทธิ์ เสียมมังกี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทรายในประเทศไทย กล่าวว่า ผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่สุดและอันดับสองของโลกอย่างบราซิลและไทย รวมทั้งออสเตรเลีย ที่ถือเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่สุดอันดับสองของภูมิภาคเอเชีย กำลังทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับการให้เงินอุดหนุนอุตสาหกรรมน้ำตาลของทั้งสองประเทศในการประชุมไกลบอล ซูการ์ อัลไลแอนซ์ (จีเอสเอ) ในเดือนพ.ค. โดยตั้งเป้าที่จะหยุดยั้งการให้เงินอุดหนุนการส่งออกน้ำตาลของอินเดียและปากีสถานให้ได้

"บราซิล ไทย ออสเตรเลีย อินเดีย และปากีสถานล้วนเป็นสมาชิกจีเอสเอ ซึ่งเราจะต้องขอให้อินเดียและปากีสถานเลิกให้เงินอุดหนุนอุตสาหกรรมน้ำตาลในการประชุมเดือนหน้าก่อนที่การให้เงินอุดหนุนของรัฐบาลทั้งสองประเทศจะจุดให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกร่วงลงไปมากกว่านี้" นายสิริวัทธิ์ กล่าวตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว รัฐบาลปากีสถานได้เพิ่มการอุดหนุนปริมาณน้ำตาลเพื่อส่งออกจาก 5 แสนตันเป็น 2 ล้านตัน หรือเป็นการให้เงินอุดหนุนเพิ่มขึ้นเป็นต้นละ 97 ดอลลาร์ รวมเป็นการอุดหนุนทั้งสิ้น 194 ล้านดอลลาร์

"อินเดียกำลังดำเนินการในแบบเดียวกับ



ปากีสถานและถ้าเรายอมให้ทั้งสองประเทศเดินหน้าอุดหนุนทางการเงินแก่บรรดาผู้ส่งออกน้ำตาลต่อไป จะทำให้เกิดปัญหาผลผลิตน้ำตาลล้นตลาดโลกในราคาที่ไม่มีผู้ซื้อตรงกับผู้ส่งออกรายอื่น ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลเสียต่อเรา" นายสิริวัทธิ์ กล่าว อุตสาหกรรมน้ำตาลของอินเดีย ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการพัฒนาชนบทของอินเดีย เนื่องจากอินเดียมีเกษตรกรที่ปลูกอ้อยเพื่อเป็นวัตถุดิบส่งโรงงานน้ำตาลรวมกว่า 50 ล้านคน และมีโรงงานน้ำตาลรวมกว่า 500 แห่ง ถือเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของอินเดีย ซึ่งหากมองในภาพรวมของตลาดโลก ตลาดผู้บริโภคน้ำตาลของอินเดียมีขนาดใหญ่กว่าอันดับอื่นๆ ของโลก ขณะเดียวกัน อินเดียยังเป็นผู้ผลิตน้ำตาลมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกด้วย

น้ำตาลเป็นสินค้าควบคุมของรัฐบาลอินเดีย เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ โดยอินเดียมีกฎหมาย "เอสเซนเชียล คอมมอดิตี แอคต์" ที่กำกับดูแลและควบคุมตั้งแต่การปลูกอ้อย ราคาอ้อย การซื้อขายอ้อย การผลิตน้ำตาล และการซื้อ-ขายน้ำตาลทั้งในตลาดอินเดียและระหว่างอินเดียกับต่างประเทศ ผลศึกษาของมัวร์ส สจูล ออฟ อีโคโนมิกส์ ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา พบว่า หากราคาน้ำตาล

ในตลาดโลกอยู่ในระดับต่ำ โรงงานน้ำตาลจะขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้ออ้อย จึงต้องขอให้รัฐบาลให้การช่วยเหลือ โดยยังคงมีเงินคงค้างในการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรไร่อ้อยจำนวนมาก และยังทำให้เกษตรกรมีแรงจูงใจในการปลูกอ้อยลดลง นอกจากนี้ อินเดียยังประสบปัญหาผลผลิตอ้อยต่อพื้นที่ต่ำด้วย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่ปลูกอ้อยเพื่อผลิตน้ำตาล

ขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสจากกรมเจรจาการค้ากล่าวว่า หากไม่สามารถหาทางออกเกี่ยวกับปัญหาการให้เงินอุดหนุนอุตสาหกรรมส่งออกน้ำตาลของอินเดียและปากีสถานได้ที่ประชุมจะนำประเด็นนี้ฟ้องร้องต่อองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ)

ปัจจุบันนี้ ราคาน้ำตาลในตลาดโลกอยู่ในช่วงขาลงเพราะผลผลิตที่มากกว่าความต้องการของตลาด โดยเฉพาะผลผลิตจากบรรดาประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ๆ ขณะที่องค์การน้ำตาลโลก (ไอเอสโอ) คาดการณ์ว่าภาวะน้ำตาลมากกว่าความต้องการในปี 2560-2561 (เดือนก.ย./ต.ค.) จะอยู่ที่ 5.15 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ 5.03 ล้านตัน

ขณะที่กระทรวงเกษตรของสหรัฐ คาดการณ์ว่าผลผลิตน้ำตาลทั่วโลกจะอยู่ที่ 184 ล้านตัน และการบริโภคน้ำตาลทั่วโลกจะอยู่ที่ 174 ล้านตัน

ขณะที่ราคาน้ำตาลที่ตลาดน้ำตาลทรายดิบ นิวยอร์กงวดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 9 ของปี 2561 ราคาน้ำตาล เคลื่อนไหวค่อนข้างผันผวน เมื่อเทียบกับสัปดาห์ ก่อนหน้านี้ โดยในช่วงแรกราคาเคลื่อนไหวลดลง สู่ระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือน จากแรงกดดันของ แรงขายทางเทคนิค และการคาดการณ์ถึงปริมาณ น้ำตาลมหาศาลในปี 2560/2561 ประกอบกับ นักลงทุนเริ่มกลับเข้าสู่สถานะขายอีกครั้งหลัง ชะลอลงในเดือนนี้ ราคาได้ปรับตัวลดลงไปมาก ในช่วงก่อนหน้าที่สัญญาเดือนมีนาคมที่จะหมดอายุลง ท่ามกลางการซื้อขายส่วนต่างที่มากที่สุด เนื่องจากอาจมีการปรับตัวขึ้นจากระดับต่ำสุด

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าตลาดจะผันตัวในช่วงนี้ แต่ภาพทางเทคนิคยังคงมีความหลากหลาย ใน ขณะที่ปัจจัยพื้นฐานยังคงหน่วงอยู่กับการคาดการณ์ครั้งล่าสุดเกี่ยวกับผลผลิตน้ำตาลของ อินเดียที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งซึ่งคาดกันว่าจะเพิ่มขึ้น เป็น 29.2 ล้านตัน ในปี 2560/2561 อีกทั้ง ไอเอสโอ ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ส่วนเกินน้ำตาลโลกประจำปี 2560/2561 สู่ระดับ 5.15 ล้านตัน จากคาดการณ์ ก่อนหน้าที่ 5.03 ล้านตัน แต่ภายหลังจากที่ สัญญาน้ำตาลทรายดิบส่งมอบเดือนมีนาคม หมดอายุในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ราคา ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากการ ซื้อคืนต่อเนื่องจากรอบการซื้อขายก่อนหน้า

ขณะที่ข้อมูลของไอซีอีระบุว่า น้ำตาลทรายดิบ ตลาดนิวยอร์ก ตามสัญญาเดือนมีนาคม 2561 สิ้นสุดระยะเวลาในการซื้อขายลง โดยปิดตลาด ครั้งสุดท้ายที่ 13.48 เซนต์ ปรากฏว่า บริษัทอัล วิน และวิลมาร์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด เป็น ผู้รับมอบน้ำตาลดังกล่าว 14,618 สัญญา หรือ ประมาณ 742,000 เมตริกตัน และบรรดาเทรดเดอร์ ยังคงคาดการณ์ต่อปริมาณน้ำตาลล้นตลาดโลก แม้คาดว่า บราซิลจะหันไปใช้อ้อยในการผลิตเอทานอลมากกว่าการผลิตน้ำตาลก็ตาม

ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์กตามสัญญา เดือนพฤษภาคม 2561 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 12.82-13.80 เซนต์ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 13.42 เซนต์ ลดลงจากสัปดาห์ก่อน 0.04 เซนต์ หรือ 0.30% และราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือน กรกฎาคม 2561 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 13.00-13.92 เซนต์ และปิดตลาดที่ 13.60 เซนต์ เพิ่มขึ้น 0.03 เซนต์ หรือ 0.22%